

สรุปการแสดงความคิดเห็น / ถอดบทเรียน / แนวทางแก้ไขปัญหา

การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กลุ่ม 1

(พื้นที่เกิดโรค : อ.หนองสองห้อง/พล/บ้านไผ่/ชนบท/แขวงน้อย/แขวงใหญ่/เป็ยน้อย/โนนศิลา

ก่อนเกิดเหตุ

1.การเตรียมความพร้อม	2.หน่วยงานเครือข่าย	3.ปัญหา/อุปสรรค	4.แนวทางแก้ไข
<p>1.ประสาน อปท.ทุกแห่ง เพื่อจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>2.เตรียมบุคลากรและเอกสาร ในการสำรวจสุนัขและแมว พร้อมทั้งจัดหาบุคลากรเป้าหมาย เพื่อเข้ารับการอบรมและเตรียมการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>3.ประชุมคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>4.จัดทำโครงการฯ เสนอ อปท.ขอรับการสนับสนุนวัคซีนและเวชภัณฑ์</p>	<p>1. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายหน่วยบริการ หรือ CUP Board CUP ระดับอำเภอ</p> <p>2. ให้ท้องถิ่นอำเภอกำกับ อปท.ทุกแห่ง เพื่อจัดเตรียมซื้อวัคซีน</p> <p>3. ประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>4. ประสาน อปท.สนับสนุนงบประมาณในการอบรมอาสาปศุสัตว์</p> <p>5. นำเรียนที่ประชุมหัวหน้าส่วนระดับอำเภอ</p>	<p>1. อปท. ไม่มั่นใจในการจัดหาวัคซีนเพื่อสนับสนุนปศุสัตว์</p> <p>2. เกษตรกรไม่ให้ความร่วมมือในการสำรวจสุนัข-แมว</p> <p>3. ไม่สามารถทราบจำนวนสุนัข-แมว ที่ไม่มีเจ้าของ</p> <p>4. อุปสรรคในการเก็บวัคซีนไม่เพียงพอและไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>5. เนื่องจากโรคยังไม่ปรากฏ วัคซีนที่มีอยู่จึงไม่เพียงพอ</p>	<p>1. ให้ความสนใจกับ อปท. ในเรื่องการจัดซื้อ-จัดหาวัคซีน</p> <p>2. ให้ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสุนัข-แมว เข้าใจถึงความสำคัญในเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>3. ประสานการจากแหล่งที่อยู่อาศัยจำนวนสุนัข-แมว ที่ไม่มีเจ้าของ เช่น บ่อขยะ, ตลาดสด</p> <p>4. กรมปศุสัตว์สนับสนุนอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ</p>

ระหว่างเกิดเหตุ

1.การเตรียมความพร้อม	2.หน่วยงานเครือข่าย	3.ปัญหา/อุปสรรค	4.แนวทางแก้ไข
<p>1. ดำเนินการสอบสวนโรคในจุดเกิดเหตุ และแจ้งปศุสัตว์จังหวัดทราบ</p> <p>2. สำรวจจำนวนสุนัข - แมวที่สัมผัสสุนัข-แมวที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>3. สำรวจสุนัข-แมวในรัศมี 1 กิโลเมตร เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรค</p>	<p>1. แจ้งให้ทางผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน รับทราบและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเฝ้าระวังสังเกตอาการสุนัข-แมว</p> <p>2. แจ้งสาธารณสุขอำเภอ/อปท./โรงพยาบาล</p> <p>3. ร่วมประชุมและวางแผนในการปฏิบัติงานกับศูนย์ปฏิบัติการ EOC</p>	<p>1. อปท.จัดหาวัคซีนไม่เพียงพอกับจำนวนสุนัข-แมว ในพื้นที่</p> <p>2. เจ้าของสุนัข-แมว ไม่ให้ความร่วมมือในการจับสุนัข-แมว ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรค</p> <p>3. ขาดอุปกรณ์ในการจับสุนัข-แมว</p> <p>4. พรบ.ทารุณกรรมสัตว์ไม่เอื้อประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน</p> <p>5. มีการต่อต้านหรือขัดขวางจากองค์กรอิสระ</p> <p>6. ขาดงบประมาณในการสนับสนุน</p>	<p>1. กรมปศุสัตว์จัดหาวัคซีนให้เพียงพอ</p> <p>2. ชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าของสุนัข - แมว</p> <p>3. กรมปศุสัตว์จัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอ</p> <p>4. กรมปศุสัตว์เสนอขอแก้ไข พรบ.ทารุณกรรมสัตว์ในบางประเด็น เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน</p> <p>5. ให้มีบุคลากรทางด้านกฎหมายเข้าร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่</p> <p>6. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ</p>

หลังเหตุสงบ

1.การเตรียมความพร้อม	2.หน่วยงานเครือข่าย	3.ปัญหา/อุปสรรค	4.แนวทางแก้ไข
1. เผื่อระวังในพื้นที่ที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า 2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง 3. สรุปสถานการณ์และจัดทำรายงานเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ	1. รายงานต่อคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการ EOC ทราบ 2. รายงานในที่ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่ ให้รับทราบโดยทั่วกัน	1. ขาดงบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์/บุคลากร	1. กรมปศุสัตว์ให้การสนับสนุน 2. อบรมอาสาปศุสัตว์เพิ่มเติมและต่อเนื่อง